



ที่ วพ. ๒๕๖๐/ว.๐๕๔

ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญร่วมการศึกษาดูงาน “การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”

เรียน ท่านผู้ประกอบการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการศึกษาดูงาน “การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมศึกษาดูงานฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันธุรกิจพลังงานไทยให้ขยายการค้า การลงทุนด้านพลังงานเข้าสู่ระดับภูมิภาค ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท มิราเคิล ไทม์ ทราเวล จำกัด (ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ ๑๑/๘๔๐๔) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีกำหนดการศึกษาดูงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การศึกษาดูงานดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านในการรับทราบข้อมูล และช่องทางการดำเนินการค้าการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว และขอให้ท่านตอบรับการเข้าร่วมศึกษาดูงานภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อนางสาววิภา ทรัพย์วิไล โทรศัพท์ ๐๙ ๑๘๑๐ ๑๔๐๖

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สรวงกษา พูลเกษ)
กรรมการบริหาร

กำหนดการกิจกรรมศึกษาดูงาน
 “การสำรวจเส้นทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน”
 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ
 ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560
 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

<u>วันพุธที่ 26 เมษายน 2560</u>	
ดอนเมือง – กรุงเทพมหานคร – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพมหานคร - Ministry of industry and trade of the socialist republic of Vietnam	
04:00 น.	คณะศึกษาดูงานพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD 3202
08:20 น.	ถึงสนามบินนอยไบ กรุงเทพมหานคร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย และรับกระเป๋า
09:00 น.	นำท่านสู่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าเยี่ยมชมการระแอกอัครราชทูตไทยและอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำกรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่นี่ท่านจะได้รับฟังภาพรวมเกี่ยวกับการค้า/การลงทุนด้านพลังงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อาทิ กฎหมาย กฎระเบียบ วัฒนธรรม/ขนบธรรมเนียมประเพณีในการทำธุรกิจ ฯลฯ (รอขึ้นยาน)
12:00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13:30 น.	เข้าพบและรับฟังการบรรยายจาก Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam (MoIT) ณ ที่นี่ท่านจะได้ร่วมฟังการบรรยายสรุปนโยบายภาครัฐด้านพลังงาน การผลิตและการใช้พลังงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตไฟฟ้า รวมถึงรับฟังนโยบายด้านการค้าการลงทุนต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัด MoIT ซึ่งจะประโยชน์ในการรับข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้ามาลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการลงทุนท้องถิ่นในเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ใน MoIT อาทิ General Department of Energy, Electricity Regulatory of Vietnam, Vietnam Trade Promotion Agency, Agency for Industrial Promotion และ Agency of Foreign Trade ฯลฯ (รอขึ้นยาน)
16:30 น.	เยี่ยมชมเมืองฮานอย และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น.	รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
	เข้าสู่ที่พัก ณ FIRST EDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

<u>วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560</u>	
Vietnam Electricity	
07:00 น.	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08:00 น.	เดินทางสู่ Vietnam Electricity ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบการพลังงานด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นของนักลงทุนชาวเวียดนาม ที่นี่เป็นโอกาสให้กับนักลงทุนไทยในการดูวัฒนธรรมในการทำธุรกิจของคนท้องถิ่นเพื่อจะจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อทำการตั้งธุรกิจเป็นของตนเอง (รอขึ้นยาน)
12:00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13:00 น.	เยี่ยมชมเมืองฮานอย และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น.	รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
	เข้าสู่ที่พัก ณ FIRST EDEN HOTEL

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560	
EGAT International Co., Ltd. -- ธนาคารกรุงเทพฯ สาขากรุงฮานอย – สนามบินดอนเมือง	
07:00 น.	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08:00 น.	เดินทางสู่ EGAT International Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่เข้ามาดำเนินธุรกิจพลังงานด้านการจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่นี้ท่านจะได้พบกับนักธุรกิจไทยที่เข้ามาก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสในการเรียนรู้ สอบถามวิธีการต่างๆ การเลือกสถานที่ในการเข้ามาลงทุน เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคจริงที่พบในการตั้งธุรกิจของคนต่างชาติ (รอยืนยัน)
12:00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13:00 น.	เดินทางสู่ สำนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ณ กรุงฮานอย ซึ่งที่นี่จะเป็นประโยชน์กับท่านในการสอบถามด้านการเงินในการลงทุนในเวียดนาม และวิธีการต่างๆในการกู้เงินเพื่อการลงทุน ตลอดจนรับฟังคำแนะนำด้านการเงินต่างๆ จากผู้มีความเชี่ยวชาญของธนาคารด้านการเงินเพื่อการลงทุนในเวียดนาม (รอยืนยัน)
14:30 น.	เยี่ยมชมเมืองฮานอย และแวะซื้อของฝาก
20:50 น.	ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD3207
22:50 น.	ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบตอบรับการเข้าร่วมศึกษาดูงาน

การสำรวจกลุ่มทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2560

กรุณารอกข้อความด้วยตัวบรรจงและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่าน

1. กรุณารอกข้อความต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงและถูกต้อง (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

บริษัท เลขที่ผู้เสียภาษี

ที่อยู่

ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

ที่อยู่สำหรับส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อื่นๆ

ที่อยู่เดียวกับที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ที่อยู่อื่น ระบุ

.....

.....

2. รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง จำนวน คน (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

1) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

2) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

3) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

4) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

3. อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่อท่าน (กรุณาตอบรับภายในวันที่ 8 เมษายน 2560)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ท่านเลือก

อัตราค่าเดินทางต่อท่าน	ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ชำระเงินสดสุทธิ
<input type="radio"/> ห้องพักรู	25,500.00	1,785.00	27,285.00
<input type="radio"/> ห้องพักเดี่ยว	30,500.00	2,135.00	32,635.00

4. วิธีการชำระเงิน (ผู้ที่ชำระค่าสมัครสมบูรณ์แล้วมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม)

ธนาคาร	ชื่อบัญชี	ประเภทบัญชี	สาขา	เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย	บจก. มิราเคิล โทมัส ทราเวล	ออมทรัพย์	เออร์เบิน สแควร์ (ประชาชื่น 12)	647-2-12055-5

5. การจัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันการชำระเงินและยืนยันการเดินทาง

กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังโทรสารหมายเลข 0 2044 3116 หรือ อีเมล info.ppfinance@gmail.com

- 1) แบบตอบรับการเข้าร่วมศึกษาดูงาน
- 2) สำเนาใบ Pay In การชำระเงิน
- 3) สำเนาหน้า Passport ของผู้เดินทาง

เงื่อนไข

1. กรณีผู้ที่สมัครเข้าร่วมศึกษาดูงานขอยกเลิกภายหลังชำระเงินค่าสมัครแล้ว สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
2. กรณีผู้ที่สมัครเข้าร่วมศึกษาดูงานขอเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3. หากชำระเงินหลังจากวันที่ 7 เมษายน 2560 ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ (ตัวรูป) และค่าภาษีสนามบินไทย และเวียดนาม / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก 2 คืน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / การไม่รับประทานอาหารเช้าบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย/บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ / เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกของสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารเช้าบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง / ตัวเครื่องบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด